

# หินมงคล วิธีดูแลรักษาล้างพลังลบเสริมพลังบวกตามแรงปรารถนา

หินมงคล ของเราต้องการการดูแลรักษาเพื่อลบล้างพลังลบและเสริมพลังบวกเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณรู้หรือไม่ว่าหินมงคลทุกชนิดต้องการการดูแลรักษา ล้างพลังลบ เสริมพลังบวก ใส่แรงปรารถนาศรัทธาเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้หินมีพลังช่วยส่งเสริมให้แรงปรารถนาเรื่องนั้นนั้นเป็นจริง บทความนี้ร้านหินมงคลจะนำเสนอวิธีทำความสะอาดหิน เสริมพลังบวก โฟกัสพลังของหินชนิดนั้นๆ หินมงคลของท่านจะสามารถดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จสมปรารถนาตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้



## ทำไมต้องทำความสะอาดหินมงคล

หินมงคลที่เราเป็นเจ้าของมีพลังชีวิตเสมอ เมื่อพกพาหินไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อท่านเจอเรื่องราวที่ไม่ดี อารมณ์ขุ่นมัว หรือหินใช้พลังงานไป หินมงคลของท่านย่อมดูดซับพลังงานลบเข้าไป ดังนั้นเมื่อท่านควรต้องทำความสะอาดหินเพื่อลบล้างพลังลบและเสริมสร้างพลังงานบวกเสมอ

# หินมงคล ต้องทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน

การทำความสะอาดหินมงคลบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ที่สวมใส่เป็นหลัก ถ้าคุณต้องออกไปเผชิญภารกิจหนักอากิเช่นออกไปทำงาน ออกไปขายของ พบปะลูกค้า หรือเจรจาการค้าที่ทำให้ผู้สวมใส่เครียดหนักอากินี้หินเราต้องปล่อยพลังออกไปช่วยคุณและดึงดูดพลังลบเข้ามาแน่นอนคะ ให้ทำความสะอาดตอนเย็นหลังกิจกรรมหนักๆ แต่หากว่าเราใช้หินเพื่อบำบัดสมาธิหรือพลังจักระล้างหินไม่ต้องบ่อยนักแต่สม่ำเสมออาทิตย์ละ 1 ครั้งก็เพียงพอ ยกเว้นว่าคุณใส่หินมงคลแล้วเพื่อความสวยงามเป็นแฟชั่นแล้วไม่ได้ตั้งใจอธิฐานไปถึงหินมงคลเพื่อเสริมพลังกรณีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหินมงคลคะ

## การทำความสะอาดหินมงคลบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ที่สวมใส่เป็นหลัก



## วิธีทำความสะอาดหินมงคล

หินมงคลของเราทำความสะอาดได้หลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สวมใส่เป็นหลัก ร้านหินมงคลได้รวบรวมวิธีทำความสะอาดล้างพลังลบและเสริมพลังบวกให้แก่คุณลูกค้าดังนี้คะ

# ชำระล้างพลังลบด้วยน้ำ

การล้างหินมงคลด้วยน้ำ เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมกันที่สุด เพราะน้ำเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสามารถล้างหินได้ทั้งทางกายภาพและมีความละเอียดลึกซึ้งถึงชั้นอภิปรัชญา พลังชีวิตของหินมงคล การชำระด้วยน้ำทำได้ง่ายมากดังนี้

1. **ล้างด้วยกระแสน้ำสะอาด** น้ำเพียงแค่นำหินมงคลของลูกค้าใส่ในแก้วน้ำที่ใสสะอาดและเปิดน้ำประปาให้ไหลผ่านหินมงคลทุกเม็ด ด้วยวิธีง่ายๆเท่านี้ก็สามารกล้างพลังลบและหินมงคลก็จะพร้อมเสริมพลังให้เราแล้วค่ะ
2. **ล้างด้วยน้ำมนต์** นำแก้วน้ำใส่น้ำมนต์ที่นำมาจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ จากนั้นนำหินมงคลใส่ลงไปแช่เพื่อล้างพลังลบและเสริมสิริมงคล ถ้าให้ได้ผลดีควรเปิดบทธวดมนต์คาถาตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล
3. **ล้างด้วยน้ำทะเล** ให้นำถุงตาข่ายจากนั้นใส่หินมงคลลงไปและนำไปล้างในทะเลให้คลื่นในน้ำทะเลพัดผ่านหินมงคล พลังธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆในน้ำทะเลจะเยียวยาหินมงคล และเพิ่มพลังชีวิตให้หินมงคลของคุณลูกค้า



การล้างหินมงคลด้วยน้ำ

## เยียวยาหินมงคลด้วยพลังปฐพี

การเยียวยาหินมงคลด้วยพลังปฐพี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีความนิยมมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากแหล่งกำเนิดของหินมงคลมาจากผืนปฐพีที่สั่งสมพลังงานผ่านกาลเวลายาวนานมานับล้านปี ดังนั้นการเยียวยาด้วยพลังปฐพีก็จะทำให้หินกลับมามีพลังงานในระดับสูงอีกครั้ง ให้ฝังหินมงคลลงในผืนดิน ปล່อยให้พลังปฐพีเยียวยาหินมงคลเสมือนกลับไปสู่แหล่งกำเนิดอีกครั้ง คุณลูกค้าสามารถฝังหินมงคลลงในกระถางต้นไม้เล็กๆ หรือฝังลงไปในหาดทรายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน



เยียวยาหินมงคลด้วยพลังปฐพี

## ล้างหินด้วยข้าวกล้องหรือเกลือทะเล

การล้างพลังลบของหินด้วยข้าวกล้องอินทรีย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานสารอาหารและแร่ธาตุจากผืนดินก็เป็นอีกในวิธีที่นิยมในหมู่ชาวตะวันตก นอกจากทำความสะอาดพลังลบหินด้วยข้าวกล้องแล้ว การล้างพลังลบและเสริมพลังบวกของหินมงคลด้วยเกลือทะเลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมมากเช่นกันเพราะมีความสะดวก แร่ธาตุต่างๆในเกลือทะเลจะทำให้หินมงคลกลับมาเต็มเปี่ยมด้วยพลังอีกครั้ง



ล้างหินด้วยเกลือทะเล

## ทำความสะอาดหินมงคลด้วยควัน

การทำความสะอาดหินมงคลด้วยควันเป็นวิธีที่เสริมสร้างพลังให้หินมงคลมาก ทำได้โดยจุดธูปหรือกำยานให้เกินควัน และนำหินมงคลมาวนรอบควันรูปเหล่านั้นห่างประมาณ 50 เซนติเมตร หรือนำหินมงคลไปวนที่กระถางธูปที่วัดหรือศาลเจ้าตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ ควันเหล่านั้นจะทำความสะอาดหินได้อย่างหมดจดลึกซึ้งและเพิ่มพลังงานในระดับสูงให้แก่หินมงคล



ทำความสะอาดหินมงคลด้วยควัน

## ทำความสะอาดหินด้วยขันน้ำมนต์ทิเบต (singing bowl)

ขันน้ำมนต์ทิเบต หรือ (singing bowl) เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ในทิเบตนิยมใช้ขณะกำลังสวดมนต์ทำสมาธิ คลื่นเสียงสูงต่ำที่เกิดขึ้นจากการรบกวนเสียงสั่นไม่กับภาชนะเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้จิตใจเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งได้เร็วขึ้น คือการใช้คลื่นความถี่เสียงมาช่วยบำบัดให้หินมงคลของเราเข้าสู่การพักผ่อนระดับลึกซึ่งนั่นเอง วิธีการชำระล้างพลังลบด้วยขันน้ำมนต์ทิเบตให้ใสหินมงคลลงในขัน จากนั้นให้วนไม้เคาะรอบขันให้เกิดคลื่นเสียงที่นุ่มทุ้มลึกซึ้ง เพื่อให้พลังคลื่นเสียงเยียวยาและล้างพลังลบหินทิ้งไป



## ทำความสะอาดหินด้วยส้อมเสียง (tuning fork)

การทำความสะอาดหินมงคลด้วยส้อมเสียง เป็นวิธีที่ไม่นิยมแพร่หลายมากนัก วิธีการคือให้ตีส้อมเสียงให้สั่นพ้องจากนั้นนำไปวนรอบหิน หรือสามารถนำปลายส้อมเสียงสัมผัสหินมงคลอย่างนุ่มนวลก็สามารถทำได้เช่นกัน คลื่นเสียงที่เกิดจากส้อมเสียงจะเกิดการสั่นพ้องกับคลื่นของหินมงคลทำให้ล้างพลังลบและเสริมสร้างพลังบวกให้หินมงคลของท่าน





## ทำความสะอาดหินด้วยส้มเสี้ยว

เมื่อท่านทำความสะอาดหินมงคลตามวิธีข้างต้นแล้วกำไลข้อมือหินมงคลคู่นี้ก็จะพร้อมช่วยคุณลูกคำให้สมปรารถนาตลอดทั้งวันแล้วค่ะ

## วิธีเสริมพลังบวกให้แก่หินมงคล

นอกจากล้างพลังลบให้แก่หินมงคลแล้วคุณลูกคำสามารถเสริมพลังบวกสู่หินมงคลได้ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับถ่านไฟฉายเมื่อผ่านกาลเวลาไปพลังก็จะร่อยหรอเป็นธรรมดาต้องชาร์จพลังบวกเพิ่มเติม การเสริมพลังบวกหินมงคลสามารถทำได้ดังนี้

## เสริมพลังหินมงคลด้วยผลึกคริสตัล (crystal cluster)

วิธีถือเป็นวิธีที่เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทีเดียวค่ะ หินมงคลของท่านจะได้รับการเยียวยาล้างพลังลบและเสริมพลังบวกไปด้วยในคราวเดียว วิธีทำก็ง่ายมากๆ เพียงแค่นำหินมงคลของท่านวางลงบนผลึกคริสตัลเป็นอันเรียบร้อยแล้ว



## เสริมพลังด้วยหินมงคลที่คุณสมบัติชาร์จพลัง

เพียงแค่วางลงบนหินมงคลที่สามารถเสริมพลังบวกตัวเองเช่นแผ่นหินเชลไนด์ ชามที่เต็มไปด้วยหินมงคลคาเนเลียน หรือแผ่นหินอาร์เกตสีน้ำเงิน หินเหล่านี้มีคุณสมบัติที่สามารถชาร์จพลังให้หินมงคลสามารถปลดปล่อยพลังศักยภาพได้เต็มที่



แผ่นหินเชเลไนต์

## เสริมพลังด้วยหินมงคลด้วยพลังแสงอาทิตย์

วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับสภาพอากาศบ้านเราและประหยัดเงินในกระเป๋าที่สุดค่ะ พลังงานแสงอาทิตย์มีพลังที่ยิ่งใหญ่ มีพลังหยาง และพลังบำบัด วิธีการเพียงแค่นำหินมงคลของท่านไปรับพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดวัน แต่ข้อควรระวังคือหินมงคลบางชนิดสีอาจจางลงเมื่อบางตากแดด ดังนั้นไม่ควรวางตากแดดโดยตรงนะคะ วางหินมงคลในที่มีแสงสว่างเพียงพอแดดส่องถึงทั้งวันก็นับว่าใช้การได้ดีทีเดียว

## เสริมพลังด้วยหินมงคลด้วยพลังแสงจันทร์

แสงจันทร์ประกอบด้วยพลังหยินอันสุขสงบ เต็มไปด้วยพลังจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของธรรมชาติ วิธีเสริมพลังหินมงคลเพียงแค่นำหินมงคลของท่านไปรับแสงจันทร์ตลอดคืน ยิ่งคืนเดือนเพ็ญจะส่งผลดีที่สุด

**เพื่อส่งเสริมพลังบวกให้เข้มแข็งมากที่สุดยิ่งขึ้นคุณควรวางหินมงคลของท่านให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์และจันทร์เพื่อให้หินมงคลของท่านได้รับพลังหยิน-หยาง**

## การโปรแกรมพลังจิตใต้สำนึกสู่หินมงคล

การโปรแกรมพลังจิตอธิฐานและแรงปรารถนาสูงหินมงคลแต่ละชนิดนั้นเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งนี้การที่หินมงคลของท่านจะมีพลังไม่มีพลัง แรงอธิฐานจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่เป็นสิ่งสำคัญ ผู้สวมใส่หินมงคล



ต้องมีกุศลจิตไม่นำพลังหินมงคลไปในทางที่ไม่ดีหรืออธิฐานจิตส่งแรงปรารถนาในทางผิด การส่งแรงปรารถนาในเชิงสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมแรงอธิฐานจิตปรารถนาทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จ และนำทรัพย์สินนั้นไปจุนเจือครอบครัวและแบ่งบริจาคสาธารณกุศล ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก นั้นย่อมส่งผลแรงปรารถนาที่ประสบผลสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น

## หินมงคลต้องโปรแกรมพลังจิตได้สำนึกบ่อยแค่ไหน

**การโปรแกรมพลังจิตได้สำนึกสู่หินมงคลนั้นควรโปรแกรมเรื่องเดียวเท่านั้น ห้ามขอหลายข้อเพราะหินแต่ละชนิดมีพลังต่างกันและควรคำนึงถึงคุณสมบัติพิเศษหินมงคลชนิดนั้นๆ ด้วย**

ก่อนที่จะอธิฐานจิตขอเรื่องอื่นหรือเปลี่ยนแรงปรารถนาภายใต้จิตสำนึกท่านต้องนำโปรแกรมเดิมออกและทำการขอเรื่องใหม่ ดังนั้นความถี่ในการตั้งโปรแกรมสู่หินมงคลขึ้นอยู่กับท่านว่าจะเปลี่ยนแรงปรารถนาของหินมงคลนั้นๆ บ่อยเท่าไร

## วิธีโปรแกรมพลังจิตได้สำนึกสู่หินมงคล

1. ทำจิตใจให้สงบ ตั้งสมาธิให้แน่วแน่สงบนิ่ง ทำจิตให้สู่สภาวะพลังบวกห้ามคิดลบ
2. ลบคำอธิฐานเดิม(ที่อาจเคย)ขอหินมงคล ส่งจิตอธิฐานสู่หินมงคลให้ล้างคำขอเดิมให้สิ้นเพื่อเตรียมรับกับคำอธิฐานใหม่
3. ส่งแรงจิตได้สำนึกสู่หินมงคล หลังจากล้างคำอธิฐานแล้วให้ส่งแรงปรารถนาใหม่เข้าสู่หินมงคล ให้จินตนาการถึงแรงปรารถนาให้เป็นภาพและเป็นรูปร่างมากที่สุดให้ขอได้เพียงข้อเดียว
4. เปิดดวงตาที่สาม ให้นำหินมงคลสัมผัสบริเวณดวงตาที่สามที่บริเวณหน้าผากอยู่ระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง
5. ประกาศคำอธิฐานใหม่อย่างแรงกล้า ให้ประกาศออกมาอย่างเสียงดังฟังชัด ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่และส่งพลังไปถึงหินมงคลของท่าน ท่านสามารถประกาศแรงปรารถนาของท่านได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่อให้พลังแรงอธิฐานของท่านกล้าแข็ง

ขอให้มงคลจงอยู่แก่ท่าน ความร่ำรวยมั่นคง โชคลาภจงมีแก่ท่านเทอญ

ท่านสามารถเลือกซื้อหินมงคล สร้อยข้อมือมงคล ราคาถูกที่สุดได้ที่ร้านมงคลตามลิงค์ข้างล่างได้ค่ะ

<https://shopee.co.th/mongkonggemstone>

หรือเลือกซื้อได้โดยตรงที่ร้านหินมงคล

<https://mongkond.com/>

ข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพประกอบบางส่วน

<https://satincrystals.com>

**เรื่องราวที่น่าเสนอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ**

👉ติดตามเรา👉

- Youtube: <https://tiny.cc/mongkond>
- Facebook: <https://facebook.com/mongkondTH/>
- Twitter: <https://twitter.com/MongkondTH>
- Website: <https://mongkond.com>